
สรุปผลการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 
ในคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.30 - 21.45 น. 

ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
(ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

เริ่มประชุมเวลา 21.30 น. 

ตามที่  มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์  ที่ ดิน  สิ่ งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.30 - 21.45 น. ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย นั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม) และรองเลขาธิการฯ  
(นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์) ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยสรุปประเด็นค าถาม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเด็นค าถาม 

1. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 

1.1 ค าถาม : ขอทราบภารกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ค าตอบ : ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนแรก คือ การก ากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย รวมถึงวัตถุเสพติด 
ที่ใช้ในทางสาธารณสุขหรือทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย 
และส่วนที่ 2 คือ การสนับสนุนภาคธุรกิจ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ/อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง 

1.2 ค าถาม : การขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความยาก - ง่ายเพียงใด 
 ค าตอบ : การอนุมัติ/อนุญาตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะพิจารณา 

ตามหลักความเสี่ยง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ยารักษาโรค จ าเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียด 
และประเมินความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางยา ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ส่วนหนึ่ง 
เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลั ย  ซึ่ งจะใช้ ระยะเวลาในการพิจารณ า  ส่ วนผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้ภ ายนอก  
เช่น เครื่องส าอาง จะมีความเสี่ยงไม่สูงมากนัก สามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และได้รับ 
การอนุมัตอิย่างรวดเร็ว หากมีรายละเอียดครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ 

1.3 ค าถาม : ปัจจุบันที่มีการห้ามแบ่งขายสุราขาวนั้น ส าหรับกรณียาบ ารุงร่างกายตราพญานาค 
ที่เป็นยาสมุนไพร ไม่ใช่สุรา แต่ดื่มแล้วเมา และมีการขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นั้น จะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร 
  ค าตอบ : เดิมยาแผนโบราณที่ จ าหน่ายในร้านขายยายังมีแอลกอฮอล์ เป็นส่ วนผสม 
ได้ในปริมาณที่จ าเป็น แต่ปัจจุบันได้มีการปรับประกาศฯ แล้ว หากเป็นยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ
จะต้องไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 
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1.4 ค าถาม : ปัจจุบันเรื่องกัญชาผ่านการอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แล้วหรือยัง 

 ค าตอบ :  กัญชาที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา 
ที่ใช้ทางการแพทย์และการวิจัย  ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตน้ ามันกัญชา 
(แผนปัจจุบัน) ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และในส่วน 
ของแผนไทย ซึ่งมีต ารับยาที่สืบต่อกันมา 16 ต ารับ ได้อนุญาตให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขสามารถจ่ายยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกเขตได้ประมาณ 110 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากผลการรักษาดี จะบรรจุเข้าเป็นบัญชียา
หลักแห่งชาติต่อไป  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

ฝากประเด็นในส่วนของเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ควรก าหนดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่มีประชาชนใช้เป็นจ านวนมากและมีราคาแพงนั้น ควรมีการส่งเสริม 
ให้สามารถผลิตเองภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้  ในอนาคตควรเน้น 
งบลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ถึงประชาชนโดยตรง 

2. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ 

ขอชื่นชมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งมั่นให้บริการ
ประชาชนมาโดยตลอด แต่อาจยังติดขัดบางประการทั้งกฎระเบียบที่คุมเข้มและมีการปรับแก้ไขโดยตลอด 
ท าให้ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ อยากให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่ ไม่สามารถรับประทานได้  และขอให้ 
หาจุดสมดุลในการควบคุม  ก ากับ และส่งเสริมผู้ประกอบการในบางผลิตภัณฑ์  เช่น stem cell  
ซึ่งถูกคุมเข้มจนไม่สามารถผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ 

ผลการพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ขอปรับลดวงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 1,220,000 บาท ในการนี้
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการฯ และรับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 21.45 น. 
 

 
นางสาวปริณดา สงทิพย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวทศพร เวศนานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

  

 
 

นางวารีรัตน์ เลิศนที 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


